



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๒๐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อดำเนินการจ้าง ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

สอบได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ก. (๑๐๐)	ภาค ข. (๑๐๐)	ภาค ค. (๑๐๐)	หมายเหตุ
๑	๐๑/๒๕๖๖	นางสาวชนาภา พร้อมจะบก	๘๐	๘๒	๙๐.๓	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว

๓. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันโท

(สังกม แสนวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย